



ข่าวประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน  
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๒๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๑๑

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้

<http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ข้อเสนอเพื่อนำเสนอนโยบายพรรคการเมืองที่ถูกต้องเป็นธรรม

โดย : ทศพล กฤตยพิสิฐ

### แม้ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา จะนำไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ ถึงผลที่จะเกิดขึ้น

แต่ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา ก็ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาการของ  
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ออกมาใช้สิทธิมี  
จำนวนมากขึ้น แม้ว่าจะมีอัตราส่วนที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่ประชาชนผู้มีสิทธิ  
เลือกตั้งจำนวนกว่า 2 ใน 3 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่รวมถึงผู้ที่ต้องการแสดงสิทธิแต่ถูกตัดสิทธิจาก  
ระเบียบที่เป็นที่โงะจนถึงความไม่เข้าทำอีกจำนวนหนึ่งที่มากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นผลต่อการ  
เปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้หรือไม่ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมองเห็นถึงสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ประชาชนหลายฝ่ายเริ่มออกมา  
เคลื่อนไหวเรียกร้อง ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง หรือในฐานะประชาชนที่เริ่ม  
ตระหนัก เรียนรู้และให้ความสำคัญกับสิ่งที่นักการเมืองใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อนำเสนอโฆษณา  
ตนเองและพรรคการเมืองที่สังกัดมาตลอด แม้ว่าที่ผ่านมา ประชาชนคนไทยยังไม่ได้ให้ความสำคัญ  
ต่อเรื่องนี้มากมาขนาดนี้ก็ตาม ที่เรียกว่า "นโยบายพรรคการเมือง"

ความจริงแล้ว "นโยบายพรรคการเมือง" ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพรรคการเมือง  
อย่างมาก เนื่องจากนโยบายจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงจุดยืนและภูมิปัญญาของคณะผู้บริหารและ

บุคลากรในพรรค ตลอดจนความตั้งใจของพรรคการเมืองที่ต้องการทำสิ่งที่ตนเองเห็นแล้วว่าเป็น ความต้องการของประชาชนกลับคืนให้กับประชาชน หากพรรคการเมืองของตนมีโอกาสได้รับ เลือกลงเข้ามาจากคะแนนเสียงของประชาชนขึ้นมาทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ที่มีเสียงมากกว่า ซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่ประชาชนในประเทศที่มีระดับการพัฒนาการทางการเมืองให้ ความสำคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจเลือกลงคะแนนเสียงให้กับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด ตรงข้ามกับประชาชนในประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางการเมืองที่ยังไม่ไปไกลจากจุดเริ่มต้นที่ยัง มองข้ามความสำคัญในเรื่องดังกล่าวมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามในเรื่องความถูกต้องและความเป็นไปได้ของนโยบายที่ พรรคการเมืองนำเสนอ ตลอดจนความจริงใจของพรรคการเมืองในการผลักดันนโยบายดังกล่าว ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง ภายหลังการเลือกตั้ง ครั้งนี้เราจึงเริ่มได้ยินคำถามที่เกี่ยวข้องกับนโยบายพรรคการเมือง ทวงสัญญาตามที่พรรคการเมือง เคยรับปากไว้ว่าจะดำเนินการเมื่อขึ้นมาจะมีอำนาจ

ดังเช่นคำถามที่ว่า "ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ทำได้จริงหรือไม่" ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว การผลักดันในเรื่องนี้แต่ละครั้งเป็นเรื่องที่ภาคีหลายฝ่ายต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง มีขั้นตอนในการต่อรอง และเจรจาต่างๆ มากมาย จึงทำให้การผลักดันการขึ้นค่าจ้างในแต่ละครั้งที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึง การปรับระดับค่าจ้างเป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริงที่คำนึงถึงสถานการณ์และเงื่อนไขหลายๆ อย่างที่ เกี่ยวข้อง เราจึงเห็นอัตราการเพิ่มไม่ได้มากก้าวกระโดดเหมือนกับนโยบายที่พรรคการเมือง นำเสนอ แม้จะไม่ใช่ที่พึงพอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งหมด แต่ก็ทำให้การขับเคลื่อนธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขใน ระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่ค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งหมด ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณในการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด รัฐจะเข้าไปแทรกแซงเพื่อ บังคับให้เป็นไปตามนโยบายที่ใช้หาเสียงได้หรือไม่ ประการใด

... แม้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจพรรคการเมือง เนื่องจากได้มีการใช้ประโยชน์จากการนำเสนอ นโยบายเหล่านี้ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเลือกพรรคของตนไปในระหว่างหาเสียง และไม่ว่า คะแนนเสียงที่ได้มาจากประชาชนจะเกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าวหรือไม่ แต่พรรคการเมืองก็ต้อง นำไปดำเนินการในฐานะ "สัญญาประชาคม" ที่พรรคทำไว้กับประชาชน ทั้งประชาชนที่เลือกและ ไม่เลือกพรรคการเมืองนั้นๆ ที่จะได้รับอานิสงส์จากนโยบายในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึง นโยบายอื่นๆ ที่กำลังเป็นข้อถกเถียงของสังคมอยู่ในเวลานี้ อาทิเช่น การขึ้นเงินเดือนผู้มีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรี 15,000 บาท การลดราคาขายปลีกน้ำมันจากการยกเลิกการจัดเก็บเงินเข็  
กองทุนน้ำมัน การรับจำนำข้าว และอื่นๆ อีกมากมาย

ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าเพื่อให้เห็นนโยบายพรรคการเมืองที่น่าเสนอมีความเป็นไปได้ในทาง  
ปฏิบัติ สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างแท้จริง จึงสมควรอย่างยิ่งที่ภาคส่วนต่างๆ ที่มีความรู้ความ  
เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายนั้นๆ ต้องลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการตรวจสอบนโยบายอย่าง  
จริงจัง ทั้งในเรื่องความถูกต้องของนโยบายในแง่ต่างๆ ตลอดจนความเป็นไปได้และผลกระทบ  
ต่างๆ หากมีการนำนโยบายไปใช้จริง โดยร่วมมือกับภาคีภาคส่วนอื่นๆ ที่มีความสามารถขยายผล  
หรือเผยแพร่นำเสนอได้ในระดับสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าร่วมแสดงความ  
คิดเห็นในฐานะประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มระดับพลัง (Empower) ในการ  
ตรวจสอบโดยอาศัยการเรียกร้องจากแนวร่วมจากประชาชน เพื่อให้มีผลต่อการรับฟังและ  
รับพิจารณาของพรรคการเมืองที่น่าเสนอนโยบายนั้นๆ มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการควบคุมเนื้อหา  
สาระในนโยบายต่างๆ ของพรรคการเมืองได้เป็นอย่างดี

เช่นนี้แล้วเราจึงจะได้เห็นความถูกต้องและเป็นธรรมในการนำเสนอ นโยบายของพรรค  
การเมืองต่างๆ กล่าวคือ พรรคการเมืองไม่นำเสนอนโยบายสุดโต่งที่ไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริง  
ตลอดจนสามารถตอบคำถามจากภาคส่วนต่างๆ และประชาชนที่เห็นถึงความไม่เหมาะสมหรือมีข้อ  
สงสัยในประเด็นและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนโยบายได้

... ทั้งหมดนี้ เพื่อที่จะไม่ปล่อยให้โอกาสพรรคการเมืองตอบคำถามในเรื่องนโยบายอย่าง  
ง่ายๆ มา ด้วยคำพูดในทำนองว่า "...ไม่ต้องห่วง ...เราทำได้แน่นอน ขอให้เราได้เป็นรัฐบาล  
ก่อน" ซึ่งอาจถือเป็นการโกหกไม่ตรงไปตรงมากับประชาชน โดยมีสูตรสำเร็จสำหรับใช้แก้ตัว  
ภายหลังได้อำนาจรัฐต่างๆ นานา ไม่ว่าจะเป็น "ขอศึกษาความเป็นไปได้ก่อน" หรือ "ขอเวลาในการ  
ปรับนโยบาย" หรือไม่ก็ "ต้องดูนโยบายพรรคร่วมกับเราก่อน" หรือสารพัดลีหรือประโยคสวยหรู  
ที่นำมากล่าวอ้าง ที่แท้จริงแล้วมีจุดประสงค์เพื่อผลประโยชน์ของ "พรรคและพวก" มากกว่า  
"ประชาชน"

**Tags :** [ทศพล กฤตยพิสิฐ](#)